

Số: /BC-UBND

*Hoàng Trường, ngày tháng 6 năm 2021*

## **BÁO CÁO**

**Sơ kết 05 năm thực hiện triển khai thi hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án.**

### **I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THI HÀNH:**

1. Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thi hành Nghị định số 71/2021/NĐ-CP và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

UBND xã đã ban hành Kế hoạch để triển khai tổ chức thực hiện triển khai thi hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật TTHC năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP được quan tâm và chú trọng bằng hình thức tuyên truyền như: Tuyên truyền qua các hội nghị mở rộng, lồng ghép qua các hội nghị giao ban, sinh hoạt câu lạc bộ, qua hệ thống đài truyền thanh xã. Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến Luật TTHC năm 2015; Nghị định 71/2016/NĐ-CP giúp cho cán bộ và nhân dân nắm được các quy định về thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án. Đồng thời UBND xã đã quán triệt các quy định của Luật TTHC năm 2015, Nghị định 71/2016/NĐ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chấp hành pháp luật tổ tụng hành chính, thi hành án hành chính đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy hành chính nhà nước trên địa bàn, trong đó chú trọng tâm là trách nhiệm chấp hành pháp luật tổ tụng hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức nhà nước có QĐHC, HVHC bị khởi kiện tại Tòa án; trách nhiệm tự thi hành các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực thi hành.

### **2. Kết quả thi hành các quy định của Nghị định 71/2016/NĐ-CP**

- Kết quả THAHC, giải quyết khiếu nại, tố cáo về THAHC thuộc thẩm quyền quản lý:

Từ năm 2016 đến ngày 30/6/2021, Tổng số bản án phải thi hành: không

Số bản án đã thi hành xong: không

Số bản án chưa thi hành xong: không

-Nhận xét, đánh giá việc áp dụng các quy định của Luật TTHC năm 2015 THAHC và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP, cụ thể.

+ Các quy định về thời gian, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính quy định tại Chương II nghị định 71/2016/NĐ-CP: không

+ Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Nghị định 71/2016/NĐ-CP ( Điều 9 đối với nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo về THAHC; Điều 33 đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thi hành án dân sự).

Sau 05 năm triển khai thi hành Luật TTHC năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP UBND xã đã làm tốt công tác tham mưu theo chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều 34 về thi hành án hành chính, theo dõi thi hành án hành chính và quan hệ phối hợp giữa hệ thống THADS với UBND trong việc chấp hành pháp luật TTHC và thi hành án hành chính đã có những chuyển biến tích cực, góp phần đưa pháp luật TTHC, các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính được thực thi trên thực tế.

Việc chấp hành pháp luật TTHC, thi hành án hành chính được UBND xã quan tâm và thực hiện nghiêm túc. Cung cấp hồ sơ, tài liệu cho các cơ quan Tòa án, Công an. Viện kiểm sát phục vụ trong quá trình giải quyết các vụ án hành chính bị khởi kiện, tham gia đối thoại, tham gia phiên Tòa theo triệu tập của tòa án.

Khi bản án hành chính có hiệu lực thi hành, UBND xã đã phối hợp với Tòa án, cơ quan thi hành án động viên, giáo dục người thi hành án chấp hành nghiêm túc và đầy đủ nội dung bản án tuyên, trong đó có những bản án tồn đọng rất nhiều năm chưa được thi hành. Thông qua hoạt động này UBND xã đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, từ đó ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương do người dân khiếu kiện.

## **II.TỒN TẠI, HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 71/2016/NĐ-CP.**

### **1.Tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc)**

a)Tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện:Sự phối hợp giữa các cơ quan THADS và UBND xã trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến vai trò, ý nghĩa của việc chấp hành nghiêm pháp luật TTHC, thi hành án hành chính đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy hành chính nhà nước cũng như thông kê, báo cáo về quả.

b) Tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng các quy định của Nghị định số 71/2016/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Sự phối hợp giữa cơ quan Tòa án, thi hành án và UBND xã chưa được thống nhất triển khai thực hiện tình hình thi hành án hành chính ở địa phương chưa được thường xuyên và hiệu iện thông qua quy chế phối hợp mà vẫn trên cơ sở tự phối hợp khi có nhu cầu thực tiễn phát sinh.

## **2. Nguyên nhân**

Sự phối hợp giữa UBND xã và cơ quan thi hành án chưa có quy chế, quy định phối hợp cụ thể mà vẫn trên cơ sở tự phối hợp khi có nhu cầu thực tiễn phát sinh dẫn đến chưa đạt hiệu quả cao trong nắm bắt và giải quyết vụ việc.

## **III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

- Cần lồng ghép vào các cuộc giao ban giữa Phòng Tư pháp và Công chức Tư pháp- Hộ tịch các xã, thị trấn, Phòng Tư pháp đã chỉ đạo, hướng dẫn công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn thực hiện công tác kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã theo đúng quy định. Việc kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ phải bảo đảm sự phù hợp, đầy đủ theo quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính

- Tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ theo dõi thi hành án hành chính, phối hợp theo dõi thi hành án hành chính, bảo đảm công tác theo dõi thi hành án hành chính của hệ thống THADS được triển khai bài bản, hiệu quả, góp phần đưa công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính, thi hành án hành chính tại địa phương ngày càng đi vào nề nếp.

Trên đây là báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thi hành Nghị định 71/2016 của Chính phủ tại UBND xã Hoàng Trường./.

### ***Nơi nhận:***

- Cục thi hành án dân sự huyện (b/c);
- Phòng Tư pháp huyện ( b/c);
- Đảng ủy, UBND xã (b/c);
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Phạm Thảo**